

CÁC CẤP, CÁC NGÀNH PHẢI CÓ QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CAO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

tôi xin trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức thực hiện ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp thu báo cáo của các ban HĐND tỉnh, phát biểu của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu khách mời cũng như các kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp, một số đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng ngành đã phát biểu và báo cáo giải trình một số vấn đề theo yêu cầu của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Sau đây, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp; Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

6 tháng đầu năm, tỉnh ta triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương và sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc, trong đó nổi bật là:

Một là, về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 9,49%, cao hơn cùng kỳ năm 2021 (6%), cao hơn kế hoạch đề ra cả năm (9%), cao hơn bình quân cả nước (6,42%), đứng thứ 12 của cả nước và thứ 6 trong các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021; đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,2%, xây dựng tăng 7,3%. Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 28.673 tỷ đồng, tăng 17,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 25,2%...

- Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định; năng suất lúa xuân ước đạt 70,84 tạ/ha (đúng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Hồng); diện tích lúa cấy bằng máy tăng 1,5 lần so với vụ xuân năm 2021. Nuôi trồng và khai thác thủy sản ổn định; chăn nuôi được duy trì phát triển. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo hướng củng cố, hoàn thiện các tiêu chí để đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đến nay đã có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (6 tháng đầu năm 2022 là 9 xã).

- Công tác quản lý tài chính ngân sách được tỉnh quan tâm chỉ đạo; trong đó, tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt công tác thu chi ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng thực hiện 14.302,2 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán năm, bằng 123,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa 6 tháng thực hiện 4.826,1 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán năm, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2021. Có 14/16 khoản thu đạt kết quả cao so với dự toán HĐND tỉnh giao. Thu thuế xuất nhập khẩu 6 tháng thực hiện 1.888,8 tỷ đồng, đạt 118,1% dự toán năm, bằng 224,6% so với cùng kỳ năm 2021.

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá, thuộc top đầu cả nước; tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 58,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 32% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ.

Hai là, thu hút đầu tư, tạo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp:

- Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều đổi mới. Tỉnh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh Thái Bình, Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Hàn Quốc của tỉnh (Korea Desk Thái Bình), Tổ công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; vận hành chính thức trang thông tin "Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp" trên ứng dụng zalo... Tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư như hội nghị "Kết nối Thái Bình - Hàn Quốc", làm việc với các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài.

- Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhiều điểm nghẽn tồn tại từ rất lâu đã được giải quyết, những vấn đề khó khăn như cưỡng chế, bảo vệ thi công đã được tập trung chỉ đạo thực hiện để tạo mặt bằng đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Kết quả, 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm 15.142,1 tỷ đồng (tăng gấp 2,2 lần vốn so với cùng kỳ năm 2021), cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 617 doanh nghiệp với vốn đăng ký mới 6.312 tỷ đồng, tăng 40,5% về số lượng và tăng 53,4% về vốn...

Ba là, các lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát; công tác điều trị, quản lý điều trị F0 tại nhà được thực hiện đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ số ca tử vong/số ca nhiễm của tỉnh chiếm 0,026%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung toàn quốc. Công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được chú trọng, triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Thái Bình là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân Nhân Dân 2022 (đạt 102.218 liều). Đến nay, số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc-xin đạt 100%, số trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc-xin đạt 99,74%, số trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 49,98%, số trẻ tiêm 2 mũi đạt 22,98%. Số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), đạt 85,28% và được tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 45,96%.

- Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm khác.

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được các kết quả nổi bật. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2021 - 2022; chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, là 1 trong 7 tỉnh trong toàn quốc tổ chức cho học sinh đi học liên tục, không bị gián đoạn do dịch Covid-19, là tỉnh xếp thứ 8 toàn quốc về số học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, khách quan.

- Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình việc làm của người lao động tại doanh nghiệp được duy trì ổn định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công; trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được tặng quà. Thái Bình là tỉnh đứng thứ 7 toàn quốc về hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm

75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện các ý kiến kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ đối với người nhiễm chất độc hóa học.

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, tuyên truyền được duy trì với các hình thức phù hợp, bảo đảm quy định về phòng, chống dịch và đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Bốn là, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo.

Năm là, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Sáu là, 6 tháng đầu năm, tỉnh tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực như: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, khởi công, động thổ một số dự án trọng điểm. Đặc biệt, đầu tháng 5, Thủ tướng Chính phủ về thăm và làm việc tại Thái Bình, Thủ tướng đánh giá rất cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đồng thời gọi mở nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Cũng trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tổ chức các hội nghị quan trọng tại chuyên biến trên các lĩnh vực như cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải pháp phát triển ngành lúa gạo...

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp; Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ngoài các tồn tại đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số ngành, địa phương chưa đạt kết quả theo yêu cầu đề ra; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đã có chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chưa kịp thời; việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đã được ban hành còn chậm; thu hút đầu tư đạt kết quả chưa cao; còn nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ triệt để; công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ngành và giữa các huyện với sở, ngành còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo; công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa có nhiều thay đổi; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020; việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý giải quyết công việc của các cấp, các ngành còn hạn chế; chất lượng nước sạch ở một số đơn vị cung cấp còn chưa cải thiện; công tác đầu tư mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh chưa kịp thời...

Những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên bên cạnh nguyên nhân chủ quan là do bản thân: Ý thức trách nhiệm, năng lực trình độ, tư duy đổi mới, e dè, ngại trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và một số thủ trưởng cơ quan đơn vị, địa phương thì còn có nguyên nhân khách quan là: Pháp luật trong một số lĩnh vực như đất đai, đầu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế còn nhiều bất cập, vướng mắc, có nhiều cách hiểu khác nhau...

Cũng tại kỳ họp này, ý kiến tham gia của các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; những hạn chế, tồn tại, những giải pháp, kiến nghị, đề xuất mà các ban, các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đã nêu tại các phiên thảo luận tổ và tại hội trường, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là rất đúng, sát thực tế, tôi yêu cầu từng đồng chí thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp của đơn vị, địa phương mình để khắc phục những khó khăn và tồn tại, hạn chế đã nêu chi ra, nỗ lực, cố gắng khắc phục được những khó khăn, tồn tại này trong thời gian tới để giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp; Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2022 là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt; chủ động, sáng tạo trong

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất có thể, thay mặt UBND tỉnh, tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo kinh tế - xã hội đã trình HĐND tỉnh; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố phải rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được và mục tiêu cả năm, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành, hoàn thành ở mức thấp, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2022 trên từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tích cực đổi mới cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính, phải khắc phục cho được tình trạng chậm tham mưu của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khi đã có chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Hai là, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong đó chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể là:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để khơi thông các nguồn lực.

- Phát huy vai trò của Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, ngoài các tồn tại đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số ngành, địa phương chưa đạt kết quả theo yêu cầu đề ra; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đã có chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chưa kịp thời; việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đã được ban hành còn chậm; thu hút đầu tư đạt kết quả chưa cao; còn nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ triệt để; công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ngành và giữa các huyện với sở, ngành còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo; công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa có nhiều thay đổi; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020; việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý giải quyết công việc của các cấp, các ngành còn hạn chế; chất lượng nước sạch ở một số đơn vị cung cấp còn chưa cải thiện; công tác đầu tư mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh chưa kịp thời...

Những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên bên cạnh nguyên nhân chủ quan là do bản thân: Ý thức trách nhiệm, năng lực trình độ, tư duy đổi mới, e dè, ngại trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và một số thủ trưởng cơ quan đơn vị, địa phương thì còn có nguyên nhân khách quan là: Pháp luật trong một số lĩnh vực như đất đai, đầu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế còn nhiều bất cập, vướng mắc, có nhiều cách hiểu khác nhau...

Cũng tại kỳ họp này, ý kiến tham gia của các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; những hạn chế, tồn tại, những giải pháp, kiến nghị, đề xuất mà các ban, các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đã nêu tại các phiên thảo luận tổ và tại hội trường, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là rất đúng, sát thực tế, tôi yêu cầu từng đồng chí thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp của đơn vị, địa phương mình để khắc phục những khó khăn và tồn tại, hạn chế đã nêu chi ra, nỗ lực, cố gắng khắc phục được những khó khăn, tồn tại này trong thời gian tới để giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp; Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2022 là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt; chủ động, sáng tạo trong

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất có thể, thay mặt UBND tỉnh, tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo kinh tế - xã hội đã trình HĐND tỉnh; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố phải rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được và mục tiêu cả năm, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành, hoàn thành ở mức thấp, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2022 trên từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong đó chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể là:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để khơi thông các nguồn lực.

- Phát huy vai trò của Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, ngoài các tồn tại đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số ngành, địa phương chưa đạt kết quả theo yêu cầu đề ra; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đã có chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chưa kịp thời; việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đã được ban hành còn chậm; thu hút đầu tư đạt kết quả chưa cao; còn nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ triệt để; công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ngành và giữa các huyện với sở, ngành còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo; công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa có nhiều thay đổi; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020; việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý giải quyết công việc của các cấp, các ngành còn hạn chế; chất lượng nước sạch ở một số đơn vị cung cấp còn chưa cải thiện; công tác đầu tư mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh chưa kịp thời...

Đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh.

Bốn là, về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng nông thôn mới:

- Tập trung triển khai có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành. Tiếp tục thực hiện các chính sách tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, cơ giới hóa... để hình thành các vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa quy mô lớn, tạo được thương hiệu gạo Thái Bình. Thực hiện hiệu quả dự án "Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng"; nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

- Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được ở cấp xã, cấp huyện. Phát triển nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, khôi phục ngành nghề truyền thống; khai thác công năng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, chú trọng bảo vệ môi trường khu vực nông thôn; xử lý kịp thời các "điểm nóng" về môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng nước sạch. Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt.

Năm là, thực hiện các biện pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước; khai thác các nguồn thu còn dư địa, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí...; phấn đấu thu nội địa, thu từ thuế, phí vượt dự toán được giao và tổng thu nội địa phấn đấu đạt trên 12.000 tỷ đồng trong năm 2022; tiếp kiệm chi ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án lựa chọn chủ đầu tư... để có nguồn lực triển khai xây dựng các công trình trọng điểm cấp bách, thiết yếu của địa phương và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng; xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của Quân khu 3. Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở các vụ việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội; kiên quyết không để hình thành "điểm nóng", gây bức xúc trong nhân dân. Tạo môi trường ổn định, lành mạnh để nhân dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp! Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, tôi đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy đoàn kết, chung sức đồng lòng, chung tay hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua thử thách, với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

UBND tỉnh trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và nhân dân tiếp tục lãnh đạo, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ, đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh để đưa tỉnh ta ngày càng phát triển.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

- 2023; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt việc chuyển đổi số, trước mắt lựa chọn một số việc cụ thể (như ký số, dịch vụ công trực tuyến) trong chuyển đổi chính quyền số, xã hội số, kinh tế số để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ báo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao là người Thái Bình đang lao động tại tỉnh ngoài về làm việc tại tỉnh.

Tám là, về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền, quản lý tổ chức bộ máy biên chế; công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, để cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát, triển khai thực hiện mạnh mẽ phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức.

Chín là, về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội:

- Tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng; xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của Quân khu 3. Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở các vụ việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội; kiên quyết không để hình thành "điểm nóng", gây bức xúc trong nhân dân. Tạo môi trường ổn định, lành mạnh để nhân dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp! Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, tôi đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy đoàn kết, chung sức đồng lòng, chung tay hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua thử thách, với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

UBND tỉnh trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và nhân dân tiếp tục lãnh đạo, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ, đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh để đưa tỉnh ta ngày càng phát triển.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!